



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 15 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,263 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,490,7600 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 30,386 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,109 ราย รักษาหายสะสม 4,438,790 ราย ยังรักษาอยู่ 21,581 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 541,774,662 (+740,672) ราย เสียชีวิต 6,334,232 (+1,850) ราย รักษาหาย 516,923,370 (+578,590) ราย ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และเยอรมนี ส่วนไทยอยู่อันดับ 26 ของโลก

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สถานการณ์ภาพรวม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ข้าราชการ อสม. จนท.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับโควิดมาจนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อประจำวัน ลดลงจนเหลือต่ำกว่าวันละ 2,000 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันลดลงเหลือไม่ถึง 20 ราย แม้จะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ยอมให้เกิดขึ้น และต้องไปดูว่าเสียชีวิตจากอะไร เป็นกลุ่ม 608 หรือไม่ ได้รับวัคซีนครบหรือไม่ เพื่อให้แก้ไขได้ทัน

ขณะที่ นายลอยด์ เจ.ออสติน ที่ 3 รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ชื่นชมประเทศไทยแก้ปัญหาโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า สถานการณ์ตัวเลขดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง เป็นเหตุให้นำเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็ก เรื่องการถอดหน้ากากในที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนว่าจะสวมหรือไม่สวมในพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร แต่อาจไม่รวมพื้นที่ที่มีคนแออัด และนำเข้าสู่การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 17 มิ.ย. นี้ ส่วนคลัสเตอร์ที่มีการรวมตัวกันอย่างเช่นงานไพรด์ที่สีลม กับงานดนตรี ขณะนี้ยังไม่พบตัวเลขเพิ่มขึ้น แต่ยังมีเฝ้าระวังอยู่

#### 2. ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

- น้องพลอย วัย 18 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเสียชีวิต ด้าน สสจ.บุรีรัมย์ ระบุเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เข้ากับช่วงเวลาของการฉีดวัคซีน จึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนจริง ขณะนี้กำลังเร่งหาวิธีเพื่อสรุปข้อเท็จจริง พร้อมส่ง จนท. ลงพื้นที่ชี้แจงและเยียวยาครอบครัว

### บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว

- นายอนุทิน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 6 ด้วยไฟเซอร์ เพื่อสร้างสถิติเป็นผู้ฉีดวัคซีนโควิดเยอะที่สุดในประเทศไทย เหตุเพราะลงพื้นที่บ่อย จึงเสี่ยงสูง พร้อมเป็นการปลุกกระตมผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดหรือยังไม่ครบตามเกณฑ์ให้รีบไปรับวัคซีนโดยเร็ว ส่วนผู้ที่ฉีดเข็ม 3 แล้ว ขอให้เข้ารับเข็ม 4 โดยเร็ว เพราะสต็อกวัคซีนของรัฐบาลยังเหลืออีกเยอะ สวนทางกับความต้องการฉีดที่ลดลง ประกอบกับ สถานการณ์โควิดใกล้ปิดฉาก ยิ่งทำให้คนไทยไม่มีแรงจูงใจอยากฉีดวัคซีน อาจส่งผลให้วัคซีนในคลังหลายสิบล้านโดสหมดอายุ แต่หากมองในแง่ดีที่วัคซีนยังเหลือเยอะ เป็นเพราะคนไทยฉีดเข็ม 1 และ 2 ทะลุเป้า ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งกระตุ้นให้ ปชช. รับเข็ม 3 เพิ่มอีก 10 ล้านคน เพื่อให้ทะลุเป้า 70%




## โรคฝีดาษวานร

### รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)

-ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หน.ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ กล่าวว่า ฝีดาษลิงที่ระบาดที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้แก่ สายพันธุ์ A.2 และ B.1 มีรหัสพันธุกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างกัน และเหมือนจะเป็นโรคอุบัติใหม่ ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งชุดตรวจที่ผลิตขึ้นใหม่ มาตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการผื่นและตุ่มบริเวณอวัยวะเพศ และพบแพทย์ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สธ.ต้องขอความร่วมมือจากคลินิกด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้รายงานความผิดปกติให้ทราบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถควบคุมโรคได้และเกิดการระบาด รวมทั้งเกิดการกลายพันธุ์ อาจจะทำให้กลายเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลายเป็นโรคซิฟิลิสเวอร์ชันใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ฝีดาษลิงกับไข้ทรพิษเป็นเชื้อคนละตัวกัน โดยไข้ทรพิษเป็นเชื้อที่ถูกกำจัดไปหมดแล้ว

-สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า WHO อยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะเปลี่ยนชื่อโรคฝีดาษลิงเป็นชื่ออื่นหรือไม่ เพื่อให้ตรงกับแนวทางใหม่ของ WHO คือ หลีกเลี่ยงการกำหนดชื่อโรคตามคน สัตว์ สถานที่ เป็นการสร้างตราบาป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>-คกก.โรคติดต่อแห่งชาติกำหนดให้โรคฝีดาษวานร เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังระดับที่ 56 พร้อมกำหนดชื่อและอาการสำคัญ รวมทั้งหารือกับหลายประเทศเกี่ยวกับการเตรียมการวัคซีน ภายใต้เงื่อนไข 1.มีประสิทธิภาพหรือไม่กับฝีดาษวานร 2.มีผลข้างเคียงขนาดไหน เป็นที่ยอมรับหรือไม่ 3.ต้องพิจารณาสถานการณ์ระบาด 4.ความสามารถในการจัดหา ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ฝีดาษวานรการติดเชื้อค่อนข้างช้ากว่า ความจำเป็นในการให้วัคซีนคนทั่วไปอาจไม่จำเป็น แต่อาจให้คนเฉพาะกลุ่ม ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะฉีดวัคซีนให้คนทั่วไป ทั้งนี้ คาดหวังว่าโรคฝีดาษลิง จะไม่รุนแรงเท่าโควิด และจะไม่มีพิษทำลายเศรษฐกิจ และจำกัดการทำมาหากินของประชาชน ที่ไทยเพิ่งจะได้เปิดประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ รู้ไปไม่ด</p> <p>-WHO ระบุว่า ฝีดาษลิงมี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์แอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก แพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนด้วยการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือถูกสัตว์มีเชื้อกัด ข่วน การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านสารคัดหลั่ง รวมถึงยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษาโรคฝีดาษลิงโดยเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการ ทั้งนี้ CDC ระบุว่า ระยะฟักตัวอยู่ที่ 7-14 วัน อาการเริ่มต้นคือ ไข้ หนาวสั่น, เหนื่อยล้า, ปวดกล้ามเนื้อ และปวดหัว หรือต่อมน้ำเหลืองบวมโตร่วมด้วย ครบ 1-3 วันหลังจากมีไข้ จะเกิดผื่นเริ่มจากใบหน้า ลามไปทั่วตัว ตอนแรกจะเกิดเป็นจุดแค้นมีน้ำตาตื้นขึ้นก่อน หลังจากนั้นจุดสีน้ำตาลจะบวมพองเป็นตุ่มน้ำ เมื่อแห้งหรือตกสะเก็ดก็จะหลุดลอก กระบวนการทั้งหมดกินเวลา 2-4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่สามารถหายได้เอง</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p>	
<p><b>นโยบายกัญชาเสรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน , ผู้จัดการรายวัน360 ,แนวหน้า , เดลินิวส์ , ไทยโพสต์ , ไทยรัฐ , กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน ,แนวหน้า ,ไทยรัฐ , ไทยโพสต์ , เดลินิวส์ , มติชน , กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.เรื่องการเปิดเสรีกัญชาว่า มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วระหว่างที่รอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง แม้มีการปลดล็อกกัญชาเสรี ยังต้องต้องควบคุมไว้ทางรัฐบาลเป็นห่วง ตนก็เป็นห่วง ทุกคนเป็นห่วงหมด ให้รอฟังความชัดเจนจากทางรองนายกฯ และรมว.สธ.เป็นผู้ตอบเอง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า การพิจารณา พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ได้มีการตั้งคณะกรรมการการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็นการแปรญัตติมีการหารือการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สธ.ได้มีการประกาศควบคุมการใช้กัญชา กัญชง อาทิ การใช้กัญชาในที่สาธารณะ ก่อให้เกิดความรำคาญ ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ จนกว่า พ.ร.บ.จะเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ ย้ำอีกเรื่องคือการนำสารสกัดไปผสมอาหารสารสกัดต้องมีค่า THC ไม่เกิน 0.2% ถ้าเกินจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ขอให้ประชาชนระมัดระวัง เมื่อถามถึงกระแสข่าวมีผู้เสพยาและเสียชีวิตยังไม่รู้สาเหตุว่าเสียชีวิตจากเสพยาแล้วแน่นหน้าอกจริงหรือไม่ รายงานการเสียชีวิตของแพทย์มีคำว่าโอเวอร์โดส อาจจะไม่ได้เป็นเพราะการสูบกัญชา การกินยาแก้ปวดเกินขนาดก็โอเวอร์โดสได้เหมือนกันต้องมีการใช้อย่างเข้าใจ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมเนื้อหาข้อกฎหมายต่างๆ ในส่วนของกัญชา จัดทำเป็นประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม(กัญชา) ระหว่างรอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โดยหัวใจหลักคือมุ่งเน้นจำกัดการครอบครองช่อดอกของกัญชา ในฐานะบุคคล วิสาหกิจชุมชน ป้องกันการเสพยาหรือการใช้เพื่อสันตนาการ โดยจะเสนอ ปลัด สธ.หากเห็นชอบ จะเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. ลงนาม จากนั้นสามารถจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ทันที คาดว่าใช้เวลาแค่ 3-5 วัน จะแล้วเสร็จ จากกรณีแถลงพบคนเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด โดยในจำนวนนี้เป็นเยาวชน 16-17 ปี ถ้าใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่มีผลกระทบ ย้ำหากประชาชนใช้ถูกวัตถุประสงค์อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ แต่หากใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสันตนาการก็อาจได้รับผลกระทบได้</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าเน้นย้ำถึงประชาชนให้เข้าใจและใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธี ได้ผลในการรักษาโรค โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ไม่เสพติด ไม่เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงไม่ควรใช้โดยเด็ดขาด</p> <p>- พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเปิดสายด่วนปรึกษา 1667 เพื่อให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง ตลอด 24 ชม. เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจที่จะใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากกัญชาและกัญชง แต่ยังไม่มั่นใจหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสามารถโทรขอรับการปรึกษาได้ฟรีเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยและเกิดประสิทธิภาพในการรักษาอย่างแท้จริง</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การออกฤทธิ์ของกัญชาในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ผู้ใช้ตื่นตัว ต่อมาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาททำให้มีอาการคล้ายกับเมาเหล้า ถ้าใช้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดภาพลวงตาควบคุมตัวเองไม่ได้ ดังนั้นผู้ใช้กัญชาจึงไม่ควรขับขียานพาหนะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี กลุ่มผู้สูงอายุควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวัง และห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดชั้นรุนแรงหรือไม่สามารถควบคุมอาการได้ ผู้ที่มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช รวมถึง สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า แม้ว่ากัญชาจะมีประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ รวมถึงการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ หรือปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนนำมารักษาสภาพตนเอง แต่หากมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้ที่ใช้กัญชาในปริมาณมาก อาจจะทำให้เป็นโรคจิตเกิดอาการประสาทหลอนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

- อย.รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ปลูกกัญฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวนการลงทะเบียน 806,759 คน ออกใบรับจดแจ้งกัญชา 782,175 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 24,584 ใบ จำนวนเข้าใช้งานระบบ 37,688,483 ครั้ง

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ถึงกระแสข่าวมีผู้เสพกัญชาและเสียชีวิต จากการเฝ้าดูตัวเลขปรากฏว่ามีผู้ป่วยเข้ามาแล้ว 4 ราย ที่ รพ. ตากสิน 2 ราย อายุ 17 ปี และ 25 ปี รพ.หลวงพ่อกวีศักดิ์ ชุตินธโรฤทธิศ 1 ราย อายุ 16 ปี รวมไปถึงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ อายุ 51 ปี ที่เสพกัญชาแล้ว หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตจากการเสพกัญชาเกินขนาดต้องมีการเฝ้าระวังและให้ความรู้เรื่องกัญชามากขึ้น มีแนวคิดว่าจะร่างประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา

- นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีพบผู้ป่วยจากการเสพกัญชาและเสียชีวิต ถูกส่งตัวมาที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ แพทย์ได้ตรวจและส่งรักษาด้วยอาการแน่นหน้าอกและหัวใจล้มเหลวก่อนเสียชีวิตต่อมาญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีประวัติเสพกัญชา ญาติไม่ติดใจสาเหตุในการเสียชีวิต แพทย์ไม่ได้ส่งศพชายคนดังกล่าวไปผ่าชันสูตรและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

- นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.ร.พ.เจริญกรุง ประชารักษ์ กล่าวว่า กรณีแถลงพบคนเสียชีวิตจากการเสพกัญชาเกินขนาด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว สอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าประวัติเสพกัญชาก่อนหน้านี้ 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นเกิดอาการแน่นหน้าอก จึงนำส่งรพ. พบว่าหัวใจขาดเลือดทำให้หัวใจล้มเหลวก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

- นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวว่า ที่รัฐสภาในการประชุม ส.ว. โดยเปิดให้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถึงการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด และไม่มีกฎหมายควบคุมการเสพเพื่อสันติภาพการ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีมติ ครม. เพื่อแก้ปัญหากัญชาเสรี โดยออก พ.ร.ก. นำเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โดยกำหนดข้อห้ามควบคุมการนำเข้า ส่งออก ขนย้าย เพื่อดูแลสังคมและนอกจากนี้ต้องออกระเบียบเพิ่มเติมโดยแยกกัญชา ครัวเรือน กัญชาทางการแพทย์ กัญชาเพื่อการค้า โดยเฉพาะการค้าต้องมีข้อมูลส่วนผสม รวมถึงต้องตรวจสอบสาร THC ทุกครั้ง แต่ปัญหาคือค่าตรวจมีราคาแพงและไม่มีแล็บทั่วประเทศ


- นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมภาคใต้คารไทย กล่าวว่า ร้านอาหารที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสนใจกันอย่างมากใช้กัญชาเพื่อเป็นจุดขายของร้าน อยากให้ สธ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาสำหรับผู้สนใจพร้อมมีเอกสารรับรองการอบรมหรือใบประกาศให้ผู้เข้าอบรมด้วย เพื่อการันตีความรู้และปลอดภัยในการใช้กัญชา ขณะนี้กำลังติดต่อกับสมาคมเพื่อจัดอบรมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในสมาคมภาคใต้คารไทยในการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในอาหารอย่างปลอดภัยซึ่งจะเริ่มอบรม ในเร็วๆ นี้

- ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ม.มหิดล ลงนามในแถลงการณ์เกี่ยวกับคำแนะนำและขอเสนอแนะ เรื่อง การใช้กัญชา เนื่องด้วยประกาศ สธ. เรื่อง การปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดให้โทษในประเภท กัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิดโดยเฉพาะสาร THC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ควรใช้เพื่อการสันติภาพ เพราะอาจทำให้เกิดโทษรุนแรงได้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการกำกับดูแลการใช้กัญชาอย่างรัดกุม จึงมีขอแถลงการณ์และขอเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชาด้วยความมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อสุขภาพและสังคมจากการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง

- นายอานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม.แม่โจ้ กล่าวว่า เปิดขายต้นกล้าพันธุ์กัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ ได้รับผลตอบรับจากประชาชนดีมากมีผู้ต้องการต้นกล้าอย่างล้นหลามจนปริมาณที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องจำกัดจำนวนรายละไม่เกิน 5 ต้น สำหรับสายพันธุ์กัญชาแม่โจ้ 03 เป็นกัญชาของกรมการแพทย์ที่มอบให้นำมาทำการวิจัยพัฒนาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

- ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กัญชามีทั้งประโยชน์และโทษขณะนี้ กพย. ร่วมกับ สสส. เร่งการศึกษาเรื่องของกัญชาในระยะยาวในมิติด้านประโยชน์ทางการแพทย์ มิติทางสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิต และมิติด้านความมั่นคงทางยาและสุขภาพ ให้มีข้อมูลความรู้ให้ประชาชนได้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่จะนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ยกระดับผลิตภัณฑ์กัญชง" สู่การเพิ่มทางเลือกอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและชาวบ้าน ตลอดจน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา กัญชงได้ในครัวเรือน และในเชิงพาณิชย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บทความกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- สธ.จะต้องรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากทุกฝ่ายใช้พืชกัญชาด้วยความรู้ความเข้าใจ การปลดล็อกกัญชาในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกด้าน และเป็นผลดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>- รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดย กษ. เริ่มแจกฟรีต้นกัญชา 1 ล้านต้น ตามนโยบายเร่งด่วนกัญชาเสรี ขณะเดียวกัน อย. เปิดแอปปลูกกัญชาให้ประชาชนจดแจ้งการปลูกกัญชา มันเป็นการปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์จริงหรือ หรือรัฐบาลต้องการมอมเมาประชาชนด้วยกัญชา หรือเพื่อความร่ำรวยของนักธุรกิจการเมืองและการค้าบางกลุ่ม นายกฯ ตระหนักบ้างไหม รัฐบาลกำลังทำบาปใหญ่ต่อประเทศชาติรวมทั้งเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อความร่ำรวยของคนกลุ่มเดียว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผู้จัดการรายวัน</p> <p>- นายรัชพล ศิริสาคร ทนายเปงสายตรงกฎหมาย วิเคราะห์ประเด็นการนำกัญชามาผสมใส่อาหาร กัญชาเป็นเรื่องใหม่และเพิ่งปลดออกจากสารเสพติด ผู้ประกอบการอาหาร ควรแจ้งกับผู้บริโภคก่อนว่ามีส่วนผสมของกัญชา หากไม่แจ้งอาจจะเข้าเรื่องประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือเสียชีวิต ต้องรับโทษทางกฎหมาย และอาจจะต้องชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เป็นบรรทัดฐาน แต่เข้าข่ายที่จะเรียกร้องในส่วนค่าเสียหาย และความผิดทางอาญาได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด คอลัมน์บทบรรณาธิการ</p> <p>- ข้อกังวลจากการใช้กัญชาไม่พอ ในไทยเองมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น จึงสุ่มเสี่ยงมากขึ้นหากใช้ร่วมกับกัญชา รัฐบาลต้องหามาตรการเร่งด่วนอุดช่องโหว่สุญญากาศกัญชาเสรีให้ได้เพราะอีกนานกว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ผ่าถ้ำกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้งผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., ทวีช่อง TNN, Chiangmainews, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 “ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี พร้อมมอบโล่ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 38 รางวัล และว่า ขอชื่นชมกับทุกความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19</p>	
<p><b>การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สวท., ทวีช่อง 5, Chiangmainews, thailandplus, pattayamail, Chiangmail, prd)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากสถิติปี 64 มีกว่า 12 ล้านคน โดยเรื่องที่น่าห่วงของวัยนี้คือ การพลัดตกหกล้ม แต่ละปีจะพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุหกล้มประมาณ 3 ล้านราย และบาดเจ็บต้องเข้ารักษาใน รพ.มากกว่า 60,000 รายต่อปี มีผู้เสียชีวิตจากการหกล้มเฉลี่ยวันละ 4 ราย และยังเป็นเหตุให้เกิดความพิการในผู้สูงอายุ ซึ่งการพลัดตกหกล้มมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวร้อยละ 80 โดยจุดเสี่ยงคือ พื้นเปียก ลื่น จึงขอแนะนำให้เลือกสวมใส่รองเท้าที่พื้นมีดอกยาง ไม่ลื่น สะดวกต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายเสริมแรงต้าน และประเมินความเสี่ยงการหกล้มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>	
<p><b>การเลือกรับประทานอาหารผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยนิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ch3plus, thailandplus, tnn, prd, topnews)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโซเดียมน้อย เค็มน้อย หากทานอาหารที่มีโซเดียมมาก เค็มมาก อาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำคั่ง น้ำท่วมปอดภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งทำให้อาการที่เป็นอยู่เพิ่มความรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ในแต่ละปีบอร์ด สปสช.ได้อนุมัติการจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่เพื่อดูแลทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง โดยปีนี้กำหนดเป้าหมายบริการทั้งสิ้น 4.2 ล้านโดส สำหรับการดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการนั้น นอกจากบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และข้อความผ่านแอปพลิเคชัน เป่าตัง เพื่อเตือนไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับบริการแล้ว หน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศยังได้ร่วมมือเป็นกลไกหลัก เพื่อให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้รับการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>	
<p><b>มะเร็งต่อมลูกหมาก</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.นันทวัฒน์ ศิริธำนันท์ นพ.ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.นพรัตนราชธานี เผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการหลังน้ำเซื้ออสุจิของเพศชายเฉลี่ยเดือนละ 21 ครั้ง จะลดโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับคนที่หลังเพียง 5-7 ครั้งต่อเดือน ว่า ปัจจุบันยังไม่มื่อผลการวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าเพศชายควรหลังน้ำเซื้อเฉลี่ยมากน้อยเท่าไรถึงจะลดโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ฉะนั้น ข้อมูลก็มีความย้อนแย้งกันหลายๆ งานวิจัย จึงแนะนำว่า ไม่ควรพึ่งข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งแล้วสรุปเลยว่าการมีเพศสัมพันธ์เยอะๆ จะมีโอกาสช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก</p>	